

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ความสัมพันธ์ที่คงอยู่ตลอดไปของลูกคือการเป็นพี่น้อง รูปที่มีตัวตนของลูกเป็นพี่น้องชายหญิงและเหตุนี้เองลูกจึงไม่สามารถมีสายตาอาชญากรได้
- คำถาม:** ใครที่จะกลายเป็นเพชรพลอยทั้งแปดที่มีชัยชนะ? คุณค่าของพวกเขาคืออะไร?
- คำตอบ:** ผู้ที่ไม่มีความคิดที่เป็นอาชญากรใดๆ ในจิตใจของพวกเขา ผู้ที่สายตาของพวกเขามีอาการระทมอย่างสมบูรณ์ คือผู้ที่กลายเป็น เพชรพลอยที่พิเศษทั้งแปด พวกเขาได้รับสภาพคาร์มาที่ทองของพวกเขา คุณค่าของพวกเขาสูงมากจนมีการให้ผู้ที่ประสบลางร้ายสวมแหวนแปดเพชรพลอย พวกเขามีความเชื่อว่าลางร้ายของพวกเขาจะถูกขจัดออกไปเมื่อสวมแหวนนั้น ผู้ที่เป็นเพชรพลอยทั้งแปดคงอยู่ในสำนักครูของการเป็นพี่น้องชายอย่างสม่ำเสมอ เพราะพวกเขามีสติปัญญาที่มองการณ์ไกล

โอม ชานติ ลูกๆ ทางจิตรู้ว่าชื่อของลูกคืออะไร ลูกคือบราห์มิน มีบราห์มาภุมารและภุมารีจำนวนมาก สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าลูกคือลูกๆ ที่ได้รับการนำมาเลี้ยงดู เพราะลูกทั้งหมดคือลูกของพ่อผู้เดียว ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูอย่างแน่นนอน เพียงลูกบราห์มา ภุมาร และภุมารีเท่านั้นได้รับการนำมาเลี้ยงดู มีลูกๆ มากมาย ประเภทหนึ่งคือลูกของประชาบิดาบราห์มา และอีกประเภทหนึ่งคือลูกของพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด, ซิวา และดังนั้นพวกเขามีสายใยระหว่างกันอย่างแน่นนอน ผู้เดียวนั้นมีลูกทางจิตและผู้นี้มีลูกทางร่างกาย หากพวกเขาเป็นลูกๆ ของผู้เดียวนั้น พวกเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องชาย ลูกของประชาบิดาบราห์มากลายเป็นพี่น้องหญิงชายที่มีตัวตน พี่น้องชายหญิงไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นอาชญากร พวกเขาพูดเกี่ยวกับลูกว่าลูกทำให้ทุกคนเป็นพี่น้องชายหญิงซึ่งมีความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และไม่มีสายตาอาชญากร โดยการมีสายตานั้นเป็นเวลาเพียงหนึ่งชาติเกิดนี้ก็จะไม่มีสายตาอาชญากรในอนาคต ไม่ใช่ว่าลูกจะพิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องชายหญิงที่นั่น ที่นั่นลูกเป็นเหมือนจักรพรรดิและจักรพรรดินี ลูกๆ เวลาที่ลูกรู้ว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดและลูกรู้ว่าลูกทั้งหมดเป็นพี่น้องชายหญิง มีชื่อ "ประชาบิดาบราห์มา" โลกไม่รู้ว่าประชาบิดาบราห์มาคงอยู่เมื่อใด ลูกกำลังนั่งที่นี้และลูกรู้ว่าลูกเป็นบีเค(BKs) ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคล สิ่งนี้ไม่สามารถถูกเรียกว่าศาสนา นี่เป็นสกุลที่กำลังก่อตั้งขึ้น ลูกเป็นของสกุลบราห์มิน ลูกสามารถพูดว่าลูกบราห์มาภุมารและภุมารีเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มาอย่างแน่นนอน นี่คือสิ่งใหม่ ลูกสามารถพูดว่าลูกเป็นบีเค ในความเป็นจริงเราทุกคนเป็นพี่น้องชาย ลูกของพ่อผู้เดียว ดังนั้นลูกจะไม่พูดว่าท่านนำลูกมาเลี้ยงดู เราดวงวิญญาณเป็นลูกๆ ของท่านที่คงอยู่ตลอดไป พ่อสูงสุดคือดวงวิญญาณสูงสุด คำว่า "สูงสุด" ไม่สามารถให้กับใครอื่นได้ เพียงผู้เดียวที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์สามารถเรียกว่าสูงสุด ลูกจะไม่พูดว่าทุกคนมีความบริสุทธิ์ ลูกเรียนรู้ความบริสุทธิ์ในยุคบรรจบพบกันนี้ ลูกเป็นผู้อาศัยอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เช่นเดียวกับที่ลูกพูดถึงผู้ที่อยู่ในยุคเหล็กและผู้อยู่อาศัยในยุคทอง ผู้คนมากมายรู้เกี่ยวกับยุคทองและยุคเหล็ก ถ้าบางคนมีสติปัญญาที่มองการณ์ไกล เขาก็สามารถเข้าใจว่าในระหว่างยุคเหล็กและยุคทองมียุคบรรจบพบกัน ในคัมภีร์พวกเขาพูดว่าพระเจ้ามาในทุกยุค พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้มาในทุกยุค สิ่งนี้ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกเป็นบราห์มา ภุมารและบราห์มาภุมารีในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เราไม่ได้อยู่ในยุคทองหรือในยุคเหล็ก หลังจากยุคบรรจบพบกัน ยุคทองต้องมาอย่างแน่นนอน เวลานั้นลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่จะไปสู่ยุคทอง ไม่มีใครสามารถไปที่นั่นได้โดยไม่มี ความบริสุทธิ์ ในเวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่ใช่ทุกคนมีความบริสุทธิ์ มีผู้คนมากมายที่ไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่เคลื่อนไหวไปพวกเขาก็ตกลงมา แล้วพวกเขาแอบไปและดื่มน้ำทิพย์อย่างลับๆ ในความเป็นจริงผู้ที่ละทิ้งน้ำทิพย์และดื่มยาพิษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มาที่นี้ในบางครั้ง อย่างไรก็ตามมีการจดจำเช่นกันว่า เมื่อมีการแจกจ่ายน้ำทิพย์ ปีศาจร้ายเคยไปนั่งที่นั่นอย่างลับๆ มีการกล่าวว่า เมื่อผู้ที่ไม่บริสุทธิ์มาและนั่งในการชุมนุมของอินทรา พวกเขาถูกล้างชำระ มีเรื่องราวของเทวดานางฟ้าผู้ที่นำคนที่มึนเมาเข้ามาในชุมนุม สภาพของเธอกลายเป็นอะไร? ผู้ที่มึนเมาจะตกต่ำลงอย่างแน่นนอน นี่เป็นเรื่องของความเข้าใจ ผู้ที่มึนเมาไม่สามารถขึ้นไปได้ กล่าวกันว่าเขา (ผู้ที่มึนเมา) จะกลายเป็นหิน ไม่ใช่ว่ามนุษย์กลายเป็นหินหรือต้นไม้ พวกเขากลายเป็นผู้ที่สติปัญญาเป็นหิน พวกเขาไปที่นี้เพื่อกลายเป็นผู้ที่สติปัญญาที่สูงส่ง แต่เมื่อไรที่พวกเขาแอบดื่มยาพิษอย่างลับๆ นั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะอยู่อย่างเป็นผู้ที่สติปัญญาเป็นหิน มีการอธิบายสิ่งนี้เป็นการส่วนตัว ในขณะที่มีการเขียนไว้ในคัมภีร์สำหรับผู้คนที่อ่านเกี่ยวกับสิ่งนั้น พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่า "ท้องพระโรงของอินทรา" และพวกเขาได้แสดงให้เห็นเทวดานางฟ้าที่หลากหลายที่นั่น เพชรพลอยก็ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน บ้างก็เป็นเพชรพลอยที่ดีมาก ผู้อื่นด้อยกว่า คุณค่าของบางคนก็น้อย ในขณะที่บางคนมีค่ามากมาย พวกเขาทำแหวนนพเก้า (เก้า

เพชรพลอย) จำนวนมากมาย พวกเขาโฆษณาสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะเรียกว่าเป็นเพียงแค่เพชรพลอย ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ แต่ในบรรดาลูกๆ เช่นกันมีการกล่าวหาว่า ผู้นี้คือเพชร ผู้นี้คือมรกต ผู้นี้คือทับทิม บุษราคัม มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน มีความแตกต่างอย่างมากในคุณค่าของพวกเขาเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน ลูกนั้นยังเปรียบกับดอกไม้ด้วยเช่นกัน ดอกไม้มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ลูกๆรู้ว่าใครเป็นดอกไม้ ครุฑราหิณผู้ที่มาเป็นผู้นำทาง(ไกด์)เป็นดอกไม้ที่ดีมาก นักเรียนบางคนฉลาดมากกว่ามากในการอธิบาย บาบาก็ไม่ให้ดอกไม้กับครูแต่จะให้แก่นักเรียน นักเรียนบางคนมีคุณภาพดีกว่าผู้ที่กำลังสอน พวกเขาไม่มีกิเลสใดๆ บางคนมีข้อบกพร่อง เช่น วิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธและความละโมภ พ่อก็รู้ว่าผู้หนึ่งคือผู้นำทางที่เป็นที่ชื่นชอบและผู้หนึ่งคือผู้นำทางอันดับที่สอง ผู้นำทางบางคนไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบเท่ากับนักเรียน ผู้ที่พวกเขาเข้ามาเป็นที่ชื่นชอบ สิ่งนี้เกิดขึ้นคือผู้ที่สอนลูกจับอยู่ในกรงเล็บของมายาและลงเข้าไปในกิเลส มีหลายคนที่จะช่วยผู้อื่นให้ออกมาจากบ่อทรายดูด แต่ตัวเองกลับติดอยู่ในนั้น มายามีพลังมาก ลูกๆเข้าใจว่าดวงตาอาชญากรนั้นหลอกลวงมาก ในขณะที่มีดวงตาอาชญากร ลูกก็ไม่สามารถที่จะทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่จะเป็นพี่น้องชายหญิงได้ ดวงตาที่มีอารยธรรมเปลี่ยนเป็นดวงตาที่เป็นอาชญากร เมื่อดวงตาหยุดเป็นอาชญากรและลูกพัฒนาดวงตาที่มีอารยธรรมที่แข็งแกร่ง นั่นเรียกได้ว่าสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกต้องตรวจสอบตนเองให้มากเท่านี้ ขณะที่อยู่ด้วยกันไม่ควรจะมีสายตาของกิเลส ที่นี้ลูกกลายเป็นพี่น้องชายหญิงและมีดาบของความรู้ในระหว่างกลาง ลูกต้องทำสัญญาที่มั่นคงที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามบางคนก็เขียนว่า บาบามีสิ่งดึงดูด เรายังไม่ได้ทำให้สภาพนั้นมั่นคง เรายังคงทำความพยายามเพื่อที่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น เมื่อดวงตาของเรากลับมามีอารยธรรมอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นที่เราจะได้รับความช่วยเหลือ สภาพของลูกต้องเป็นเช่นนั้นที่จะไม่มีความคิดที่ชั่วร้ายเกิดขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม นี่คือนิยามของสัจธรรม เช่นที่ลูกประกาศที่มหัศจรรย์ได้ถูกสร้างขึ้น มีลูกประกาศของแปดเพชรพลอยเช่นกัน มีลูกๆ มากมาย สกุลของสุริยวงศ์และจันทวงศ์ได้มีการก่อตั้งขึ้นที่นี่ จากจำนวนทั้งหมดมีเพียงแปดเพชรพลอยเท่านั้นที่สอบผ่านอย่างเต็มที่และประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา พวกเขาวางชีวา,เพชรที่ทำให้พวกเขาเป็นเพชรพลอยเช่นนี้ อยู่ระหว่างกลาง เมื่อผู้คนสัมผัสสายร้าย พวกเขาจะสวมแหวนที่มีแปดเพชรพลอย ในเวลานี้มีกลางร้ายของราหูอยู่เหนือบารัต ตอนแรกมีกลางของเจ้าแห่งต้นไม้ นั่นคือกลางดีของดาวพฤหัสบดี ลูกเคยเป็นเทพในยุคทองที่ปกครองโลก จากนั้นก็มีกลางของราหู เวลานั้นลูกรู้ว่าลูกมีกลางดีของดาวพฤหัสบดี ชื่อของท่านคือเจ้าแห่งต้นไม้ เรียกอย่างย่อว่าดาวพฤหัสบดี เรามีกลางดีของดาวพฤหัสบดีอย่างแท้จริงเมื่อเราเป็นนายของโลก ในขณะที่เวลานี้มีกลางร้ายของราหูและเราได้กลายเป็นเหมือนเปลือกหอย ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจสิ่งนี้ ไม่มีเรื่องของคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้คนถามครูของเขาว่าพวกเขาจะผ่านการสอบเป็นพิเศษหรือไม่ ที่นี้เช่นกันบางคำถามบาบว่า ลูกจะสอบผ่านไหม? บาบาคูตอบว่า หากลูกฝ่าแต่เคลื่อนไปด้วยการทำความพยายามเช่นนั้น ลูกจะไม่ผ่านได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม มายามีพลังมาก เธอได้นำพายุมา ในเวลานี้ลูกจะเคลื่อนต่อไปอย่างไรดี แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพายุมากมายเคลื่อนเข้ามาในขณะที่ลูกก้าวไป? เวลานั้นลูกอยู่ในสนามรบ ดังนั้น พ่อจะสามารถรับประกันได้อย่างไร? ก่อนหน้านี้เคยมีการสร้างลูกประกาศขึ้น ผู้ที่ถูกวางให้เป็นอันดับสองหรือสามไม่ได้อยู่ที่นี้อีกต่อไปแล้ว พวกเขาได้กลายเป็นหนามอย่างสมบูรณ์ พ่อพูดว่า ลูกประกาศของบราหิณไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้ ลูกอยู่ในสนามรบ วันนี้บางคนเป็นบราหิณและวันพรุ่งนี้เขาหรือเธออาจจะกลายเป็นศูทร เมื่อพวกเขาอยู่เกี่ยวกับกิเลส พวกเขาก็กลายเป็นศูทร และมีกลางของราหู ลูกเคยทำความพยายามเพื่อกลางของดาวพฤหัสบดี และเจ้าแห่งต้นไม้กำลังสอนลูก ในขณะที่ลูกกำลังเคลื่อนไป ลูกก็ถูกตบตีโดยมายาและมีกลางของราหู บางคนกลายเป็นคนทรยศ สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกที่ พวกเขาออกจากประเทศหนึ่งและไปยังประเทศอื่นเพื่อหาที่ลี้ภัย และแล้วคนเหล่านั้นก็เห็นว่าผู้ลี้ภัยนั้นมีประโยชน์สำหรับพวกเขา และดังนั้นพวกเขาจึงให้ที่ลี้ภัยแก่พวกเขา หลายคนกลายเป็นคนทรยศเช่นนั้น พวกเขานำเครื่องบินไปยังอีกประเทศหนึ่ง และแล้วมีการส่งคืนเครื่องบินและให้การลี้ภัยแก่บุคคลนั้น พวกเขาไม่ได้ให้การลี้ภัยแก่เครื่องบินเพราะนั่นเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลอื่น พวกเขาคิดสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพวกเขา แต่ให้การลี้ภัยแก่ผู้ที่มาหาพวกเขา เวลานั้นลูกๆได้มาหาที่ลี้ภัยกับพ่อ ลูกพูดว่า โปรดรักษาเกียรติของฉันทัน! ดรพดี ร้องเรียก: พวกเขา กำลังปลี่ยนผ่านัน! ปกป้องฉันทันจากการกลับมาไม่บริสุทธิ์! ไม่มีใครในยุคทองที่เคยกลับมาไม่บริสุทธิ์ นั่นเรียกว่าโลกที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ถึงอย่างไรเด็กเล็กๆก็ไม่มีกิเลสอยู่แล้ว พวกเขาอยู่อย่างปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้าน แม้ว่าสามีและภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกัน พวกเขาที่อยู่อย่างปราศจากกิเลส เหตุนี้เองลูกพูดว่า เรากำลังเปลี่ยนไปเป็นนารายณ์จากผู้ชายธรรมดาและเป็นลักษณะจากผู้หญิงธรรมดา นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น นั่นเรียกได้ว่าอาณาจักรของราม ชีพบาบาถูกเรียกว่าราม การพร่าชื่อรามหมายถึงการจดจำพ่อ เมื่อผู้คนท่อง "ราม ราม" พวกเขามีเพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนในสติปัญญาของพวกเขาเท่านั้น พวกเขาพูดว่า "ราม! ราม!" และละเวนชื่อสีดา พวกเขายังใช้ชื่อของศรีกฤษณะและละเวนราเด ที่นี้ มีเพียงพ่อเดียวและท่านพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ศรีกฤษณะไม่สามารถเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ในวัยเด็ก ราเดและกฤษณะไม่ได้เป็นพี่ชายและน้องสาว พวกเขาเป็นของอาณาจักรที่แยกจากกัน อย่างไรก็ตามเด็กเล็กๆบริสุทธิ์เสมออยู่แล้ว บาบาคูตอบว่า เด็กเล็กๆ เป็น

ดอกไม้ พวกเขาไม่มีสายตาของกิเลสใดๆ เมื่อพวกเขาโตขึ้นสายตาของพวกเขาก็ถูกดึงไปหากิเลส เหตุนี้เองเด็กและดวงวิญญานที่ยิ่งใหญ่(มหาดมะ) ได้รับการพิจารณาว่าทัดเทียมกัน ในความเป็นจริงเด็กสูงส่งยิ่งกว่ามหาดมะ มหาดมะรู้ว่าเขาถือกำเนิดผ่านกิเลส เด็กเล็กๆ ไม่ตระหนักถึงสิ่งนั้น ทันทีที่ลูกเป็นของพ่อ เขาก็ได้รับมรดก ลูกกลายเป็นนายของอาณาจักรของโลก นั่นเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เมื่อลูกเป็นนายของโลก เวลานั้นลูกกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง ลูกได้รับการบรรลุผลอย่างมาก ดังนั้น จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรถ้าสามีและภรรยากลายเป็นพี่ชายและน้องสาวและอยู่อย่างบริสุทธิ์? ต้องใช้ความพยายามบางอย่าง ใช่ว่าเวลานี้ลูกได้รับรางวัลของดาวพฤหัสบดีตามลำดับกันไปตามความพยายามที่ลูกทำ ลูกจะไปสวรรค์ แต่บางคนประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงจากการศึกษา และบางคนประกาศสิทธิ์ในสถานภาพกลางๆ บางคนกลายเป็นดอกไม้และคนอื่นกลายเป็นสิ่งอื่น นี่คือนิสัย ดังนั้นลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามนั้นด้วยเช่นกัน ลูกต้องทำความพยายามอย่างมากที่จะกลายเป็นดอกไม้เช่นนั้น เหตุนี้เองบาบา นำดอกไม้มาแสดงให้ลูกๆ เห็น มีดอกไม้หลายประเภทในสวน ยุคทองเป็นสวนดอกไม้ในขณะที่ที่นี้เป็นป่าของหนาม เวลานั้นลูกกำลังทำความพยายามที่จะเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ ลูกกำลังทำความพยายามที่จะปกป้องตนเองจากการที่มแทงกันและกันเหมือนหนาม มากเท่าที่บางคนทำความเพียรพยายาม เขาก็จะกลับมามีชัยชนะมากตามนั้น สิ่งหลักคือการที่ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะโลกด้วยการเอาชนะตัณหาราคะ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับลูกๆ ผู้ที่อยู่ในวัยเยาว์ต้องทำความพยายามอย่างมาก ในขณะที่ผู้ที่มีอายุแก่กว่าต้องทำความเพียรพยายามน้อยกว่า ผู้ที่อยู่ในสภาพปลดเกษียณต้องทำความพยายามที่ยิ่งน้อยลงไปอีก เด็กเล็กๆ เช่นกันต้องทำความพยายามที่น้อยยิ่งกว่า ลูกรู้ว่าลูกกำลังได้รับสมบัติของอาณาจักรปกครองโลก ดังนั้นจะเป็นอะไรหากลูกอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลาหนึ่งชาติเกิดเพื่อที่จะได้รับสิ่งนั้น? คนเช่นนั้นเรียกว่าผู้ที่ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเวลาสุดท้าย ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์ถูกดึงดูมาหาพ่อ เด็กๆ สามารถได้รับการปกป้องหากพวกเขาเฝ้าแต่ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องจากวัยเด็ก เด็กเล็กๆ ไม่รู้ประสา แต่เมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกไปยังโรงเรียน ฯลฯ พวกเขาถูกลงโทษด้วยไม้ส้นโดยมิตรที่พวกเขาคบหา มีคำกล่าวที่ว่า มิตรที่ดีพาลูกข้ามพากและมิตรที่ไม่ดีพาลูกจมน้ำ พ่อพูดว่า พ่อจะพาลูกข้ามไปยังชีวาอายุ ยุคทองเป็นโลกใหม่ที่สมบูรณ์ น้อยคนนักที่จะอยู่ที่นั่น และจากการเติบโตก็เกิดขึ้น เทพจำนวนน้อยมากอาศัยอยู่ที่นั่น ดังนั้นลูกต้องทำความพยายามที่จะไปสู่โลกใหม่ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตแด่กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจรรโลง:

1. เพื่อที่จะกลายเป็นที่ชื่นชอบของพ่อ จงกลับมามีคุณธรรม สร้างสมคุณธรรมเป็นอย่างดีและกลายเป็นดอกไม้ ขจัดข้อบกพร่อง อย่าได้ตีแทงใครเหมือนหนาม
2. เพื่อที่จะสอบผ่านอย่างเต็มที่และประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา จงสร้างสภาพเช่นนั้นที่ลูกไม่จดจำสิ่งใด ให้ดวงตาของลูกกลับมามีอารยธรรมอย่างสมบูรณ์ ให้มีรางวัลของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือลูกอย่างสม่ำเสมอ

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจ และเต็มไปด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดเสมอ โดยการใช้สมบัติที่มีค่าทั้งหมดในหนทางที่มีค่าในชีวิตบราห์มินของลูก สมบัติที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบราห์มินคือการอยู่อย่างพอใจ ที่ใดมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ที่นั่นจะมีความพอใจ และที่ที่มีความพอใจจะมีทุกสิ่ง ผู้ที่เป็นเพชรพลอยแห่งความพอใจคือตัวของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด เพลงของพวกเขาคือ: ฉันได้รับสิ่งที่ฉันต้องการที่จะได้แล้ว วิธีที่จะกลับมาเต็มไป ด้วยการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดคือการ ใช้สมบัติที่มีค่าทั้งหมดที่ลูกได้รับมาในหนทางที่มีค่า เพราะยิ่งลูกใช้สิ่งเหล่านั้นในหนทางที่มีค่ามากเท่าไร สมบัติที่มีค่าเหล่านั้นก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากตามนั้น

คติพจน์: หงส์ที่สูงศักดิ์คือผู้ที่เลือกเก็บไข่มุกของความดีเสมอ และไม่ใช้ก้อนกรวดของความบกพร่อง

*** โอม ชานติ ***